

THƯ CỦA CHỦ TỊCH UBND
HUYỆN ĐỨC LINH, TỈNH BÌNH THUẬN
Kêu gọi ủng hộ quỹ “Vì nạn nhân chất độc Da cam” huyện

- Kính gửi:
- Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, trường học;
 - UBND, Hội NNCCDC/Dioxin các xã, thị trấn;
 - Các tổ chức, doanh nghiệp và các nhà hảo tâm.

Tại Việt Nam, trong suốt hơn 10 năm (Từ năm 1961 đến năm 1971), quân đội Mỹ đã rải hơn 80 triệu lít chất độc hóa học, phần lớn là chất da cam, chứa gần 400kg dioxin. Vũ khí gây chết người hàng loạt này đã để di chứng nguy hiểm cho môi trường tự nhiên và nhiều thế hệ người dân Việt Nam. Theo ước tính, có khoảng 4,8 triệu người Việt Nam bị nhiễm chất độc da cam/dioxin. Trong số này, hàng trăm nghìn người đã qua đời, hàng triệu người và cả con cháu của họ đang phải sống trong bệnh tật, nghèo khó do di chứng của chất độc da cam để lại.

Hiện nay, trên địa bàn huyện Đức Linh có 642 người bị nhiễm chất độc hóa học với nhiều mức độ khác nhau. Trong đó, có 365 người bị nhiễm trực tiếp và 277 người bị nhiễm gián tiếp, họ đang có cuộc sống hết sức khó khăn, bệnh tật triền miên. Nhân dịp kỷ niệm 60 năm thảm họa da cam Việt Nam (10/8/1961 – 10/8/2021),

Thực hiện chủ trương của Tỉnh ủy, UBND tỉnh Bình Thuận và thực hiện Thông báo số 94-TB-HU ngày 05/5/2021 của Thường trực Huyện ủy Đức Linh; Kế hoạch số 41/KH-UBND ngày 18/3/2021 của UBND huyện Đức Linh đã chỉ đạo triển khai những việc làm cụ thể thiết thực, vận động ủng hộ cho Quỹ “Vì nạn nhân chất độc da cam” huyện. Vì vậy, thay mặt huyện Đức Linh, tôi kêu gọi:

1. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, đoàn thể, trường học trong huyện tổ chức vận động cán bộ, công chức, viên chức, lao động trong cơ quan, đơn vị tham gia ủng hộ Quỹ “Vì nạn nhân chất độc Da cam” huyện với mức tối thiểu là $\frac{1}{2}$ ngày lương/người/năm 2021 (thực hiện từ tháng 6/2021).

2. Các tổ chức xã hội, các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm trong và ngoài huyện tích cực chung tay góp sức ủng hộ Quỹ “Vì nạn nhân chất độc da cam” huyện. Sự ủng hộ từ tấm lòng nhân ái của quý vị sẽ là nguồn động viên để chăm lo tốt hơn về vật chất và tinh thần đối với nạn nhân bị nhiễm chất độc hóa học trên địa bàn huyện.

3. Giao Trung tâm Truyền thông – VH&TT huyện và UBND các xã, thị trấn, Hội Nạn nhân CCDC các xã, thị trấn tổ chức triển khai trên các phương tiện thông tin đại chúng, vận động ủng hộ Quỹ “Vì nạn nhân chất độc da cam” huyện.

Thay mặt Lãnh đạo huyện Đức Linh, tôi chân thành cảm ơn sự ủng hộ quý báu của quý cơ quan, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm trong và ngoài huyện đối với Quỹ “Vì nạn nhân chất độc da cam” huyện Đức Linh./.

Địa chỉ tiếp nhận:

Hội NNCCDC/Dioxin huyện Đức Linh (Số 375,
Cách mạng tháng tám, TT Võ Xu, Đức Linh, Bình Thuận).
Số tài khoản Quỹ “Vì nạn nhân chất độc da cam” huyện: 4813201003262.
Ngân hàng Agribank chi nhánh Đức Linh,
huyện Đức Linh, tỉnh Bình Thuận.
(Chuyên khoản xin ghi rõ họ và tên
cá nhân hoặc đơn vị ủng hộ).
SĐT liên hệ: 0919166079.

Đức Linh, ngày 27 tháng 5 năm 2021
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN



Nguyễn Văn Húy